



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
NEWS PAPER

Tel: 02-111-8111 (M-F)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 30 กันยายน 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 21802

Col. Inch: 13.11 Ad Value: 20,976

พฤษภาคม: 8บจ.ครึ่งหน้า 80บาทหน้ากระดาษ

หน้า: 10(บนขวา)

PR Value (x3): 62,928

ฉบับ: 311-311

อบจ.ตรังนำร่อง ถนนยางพารา

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง ได้การต้อนรับนายธีรวิษณุ สุระสาธิต ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย หรือสมาคมการยาง เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ในการก่อสร้างถนนยางพาราของ อบจ.ตรัง เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพารา โดยได้พบปะและมอบหมาย การยางแห่งประเทศไทย ปลูกยางพาราแปลงสาธิต สายทองงิ้ว- บ้านม่วง หมู่ 8 ต.ไม้ซุง เข้มต่อ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง สายกระเนาะเกตุ หมู่ 9 ต.บ้านโพธิ์ เข้มต่อ ต.ไม้ซุง

อ.เมืองตรัง และถนนประเภทแอสฟัลต์คอนกรีต สายบดพอด หมู่ 6 ต.นาตาล่าง อ.เมืองตรัง

นายกิจกล่าวว่ อบจ.ตรัง เป็นเมืองต้นแบบยางพารา ในประเทศไทยที่ถ่ายทอดยางพารา โดยใช้เงินประมาณ 400 ล้านบาท สามารถใช้ น้ำยางพาราได้มากกว่า 200,000 กิโลกรัม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราในจังหวัดและช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจาก ราคาขาลดต่ำ ขณะที่เกษตรกรไม่แน่นอนว่าจะนำข้อมูล เศรษฐกิจมาใช้ในการใช้ยางพาราในการทำ ถนน และผลักดันการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ให้เพิ่มมากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Section: ธุรกิจตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 30 กันยายน 2560

ปีที่: 16 ฉบับที่: 6360

Col.Back: 26.76 Ad Value: 24,084

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนใช้ยางในประเทศ

หน้า: 83(กลาง)

PRValue (x3): 72,262

คลิป: ข่าว-คำ

กยท.หนุนใช้ยางในประเทศ

โพสต์ทูเดย์ - กยท.เสนอรัฐบาลออกกฎกระทรวง กำหนดสัดส่วนให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ยางพาราในประเทศแก้ปัญหาหาคาดค่า

นายสาย อินคำ คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เพื่อให้การแก้ปัญหาหาคาดยางพาราได้ผลอย่างแท้จริงนั้น รัฐบาลควรที่จะออกประกาศกฎกระทรวงเรื่องการใช้ยางพาราในประเทศ โดยให้มีการกำหนดสัดส่วนการใช้ยางพาราในประเทศอย่างชัดเจน เพื่อให้มีผลทางกฎหมายเป็นรูปธรรม จึงจะมีการนำยางพาราไปใช้ในประเทศอย่างแท้จริง

นายสาย กล่าวว่ กรณีที่รัฐบาลได้ทำบันทึกความร่วมมือ หรือเอ็มโอยู เรื่องการใช้ยางภายในประเทศ โดยให้นโยบายกระทรวงต่างๆ นำยางพาราจากภาคเกษตรกรรมมาใช้ในประเทศ เช่น การก่อสร้างถนน การทำเครื่องมือ เครื่องใช้แต่ละกระทรวงนั้น ไม่อาจกระตุ้นให้มีการใช้ยางในประเทศได้ เพราะนโยบาย

หน่วยงานไหนจะปฏิบัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

นายสาย กล่าวว่ หากมีการออกประกาศเป็นกฎกระทรวง โดยเฉพาะการนำยางพาราไปใช้ในการทำถนนภายในประเทศ โดยใช้ยางพาราสดเป็นส่วนผสมชั้นที่รองถนน เรียกว่าพาราบิเบอร์ โพลีเมอร์ชอยส์ซิเมนต์ จะช่วยทำให้ถนนมีความแข็งแรง คงทน ยืดหยุ่น ไม่มีฝุ่นละออง อายุการใช้งานได้นานขึ้นนับ 10 ปี ไม่ต้องซ่อมบ่อยให้สิ้นเปลืองงบประมาณ จะประหยัดงบประมาณได้ถึง 3 เท่าตัว ซึ่งมีการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในเรื่องนี้มาแล้ว

“ดังนั้น การใช้ยางพาราภายในประเทศที่มีการกำหนดสัดส่วนอย่างชัดเจนนั้น จะทำให้ผลผลิตยางพาราไม่ค้างสต็อก และราคาจะไม่ตกต่ำ และยังได้ถนนที่มีคุณภาพ ประหยัดงบประมาณของแผ่นดินเนื่องจากไม่ต้องซ่อมบำรุงบ่อยอีกด้วย” นายสาย กล่าว ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 210,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้า 138

วันที่: เสาร์ 30 กันยายน 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24824

หน้า: 1 (จำนวน), 9

Col./ack: 98.65 Ad Value: 216,810

PRValue (x3): 650,430

ฉบับ: 011

หัวข้อข่าว: ฮือต้านรัฐ! เก็บค่าน้ำเกษตร ขวบนายชัย 'บิกตู' วอนช่วยยับยั้งกม.

ฮือต้านรัฐ! เก็บค่าน้ำเกษตร

ขวบนายชัย 'บิกตู' วอนช่วยยับยั้งกม. กรมน้ำยัน พ.ร.บ.น้ำ เอื้อเกษตรกรรายย่อย ลด ปัญหา

ก้าน้ำ □ ต่อจากหน้า 1

การเอ่ยขึ้นก่อนไม่เป็นที่ธรรมดาของผู้ใช้กลุ่มใหญ่กว่าคือเกษตรกรในอัตราที่เหมาะสม คาดหากทำได้จริงได้เงินเข้าหลวงปีละ 5,000 ล้านบาท "บิกตู" ออกโรงป้องเกษตรกร ฮือฮือมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้ว หากต้องเสียค่าน้ำที่ต้นทุนเกษตรไว้ ไม่เห็นด้วยให้ใช้น้ำที่เกษตรส่วนประจักษ์สวนสวนซึ่งรัฐบาลคงไม่เอื้อให้เกษตรกรอีก เพราะกำลังเดือด จะไม่ช่วยแบกเขียนอ่าเกษตรกร นอกสมาคมชาวบักไทย เดือดแน่หนักหนาเขยิบยิ่งกฎหมายของบัก ส่วนชาวเกษตรรวมบุรีรัมย์ พยายามจะคัดอยู่แล้ว จะขังเดิมกับไปถึงไทย

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. พ.ร.บ.จัดชัย สภากษัตริย์ กรม.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเอกสารฉันทกรรพการกรรบว่า จะมีการเก็บค่าน้ำจากการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เพื่อค่าน้ำ โดยจะต้องจ่ายค่าที่ไร่ ไม่เกิน 50 สตางค์ ต่อลบ.บ. ตามพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน ส.ค.ไว้ว่า อาชีพเกษตรกรมีความเสี่ยงสูงทั้งจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด และมีต้นทุนค่าเกษตรที่สูงอยู่แล้วหากมีการเก็บค่าน้ำที่เกษตรอีก จะทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น จึงไม่เห็นด้วยที่จะเก็บค่าน้ำจากเกษตรกร

ส่วน นายวราสารณ์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทศ.กับ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ...ในเรื่องการจัดสรรน้ำ โดยกำหนดเรียกเก็บค่าน้ำว่า สถานการณ์การใช้น้ำของประเทศไทยขณะนี้รวมกันใช้การได้ คือ กับการผล และน้ำใช้

คิด 112,141 ลบ.บ.บ./ปี ขณะที่รวมค่างานใช้น้ำภายในประเทศอยู่ที่ 151,750 ลบ.บ.บ./ปี และค่างานของชุมชนอีก กำหนดไว้หากมีปริมาณน้ำต้นทุนต่อไร่ต่ำกว่า 5,000 ลบ.บ.บ. ซึ่งประเทศไทย เฉลี่ยอยู่ที่ 3,200 ลบ.บ.บ.ต่อไร่ต่อปี ดังนั้นสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของประเทศไทยจึงอยู่ในระดับขาดแคลนที่รุนแรง

ทั้ง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำจึงเป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทาน 119 ตำบล ที่ทำการเกษตรจากบักยังไม่มีการชลประทานและปัจจุบันมีการแข่งขันกับบักที่มีผู้ใช้น้ำมากใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่บักไปใช้เงินจำนวนมากจะทำให้เกษตรกรรายย่อยที่อยู่ปลายทางไม่มีน้ำใช้เพียงพอซึ่งปัญหาเกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ และไม่เป็นที่ธรรมกับกลุ่มผู้ใช้บริการอื่น การจัดสรรน้ำที่เอื้อในกฎกระทรวงในบทบาท จึงเป็นกลไกในการสร้างสิทธิในการเข้าถึงน้ำสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่เกษตรชลประทานอย่างเป็นธรรมและค่าน้ำจึงเกษตรกรรายย่อยเป็นสำคัญและจัดสรรน้ำให้เป็นกลุ่มแรกและต้องเพียงพอด้วย ถึงเกษตรกรรายย่อยมีน้ำใช้ไม่พอผู้ใช้ที่มากใหญ่ที่ไม่มีสิทธิขอใช้ก็เพิ่ม

อย่างไรก็ตามอัตราการจัดเก็บค่าน้ำใช้ มี การขอเว้นไว้มาตรา 47 ของพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ได้มีข้อกเว้นว่า หากมีผลผลิตไม่ถึงร้อยละ 20 ก็สามารถขอขังการเก็บค่าน้ำในส่วนนี้ได้ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ขอขังได้จึงต้องนำกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมอย่างแท้จริง

นายวราสารณ์ กล่าวอีกว่า กลุ่มผู้ใช้บักทั้ง 3 ประเภทที่จะปฏิบัติตามต้องขึ้น

ทะเบียนการใช้น้ำตามจริงโดยการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการผู้บังคับแห่งชาติ 26 กลุ่ม และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่จะจัดตั้งขึ้นแทนกรมทรัพยากรน้ำ โดยองค์กรผู้ใช้บักจะเป็นคนไปตั้งที่นาช่วยกำกับดูแลการจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรม โดยปกติกลุ่มผู้ใช้บักจะมีวิธีการประเมินการใช้น้ำว่าสนใจปริมาณจำนวนเท่าไรก็มาขึ้นทะเบียนระบุการใช้น้ำตามจริง ส่วนภาครัฐจะมีวิธีประเมินปริมาณการใช้น้ำที่เป็นเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่แล้ว เช่น การทำบักใช้บักประมาณ 1,500 ลบ.บ.บ.ต่อ ไร่ เป็นต้น

ส่วนผู้ใช้บักกลุ่มใหญ่ เช่น สนามกอล์ฟ โรงแรม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เข้าเป็นสื่อใช้น้ำสาธารณะนอกพื้นที่ชลประทาน ก็ตรวจสอบแทนให้กับสังคมเสียค่าทรัพยากรน้ำในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุน ซึ่งอาจมีการจ่ายเป็นรายปี แต่สิ่งที่มีกฎหมายข้อกเว้นกรณีผลผลิตไม่ได้หรือผลประกอบการขาดทุนรัฐก็จะยกเว้นการเก็บค่าน้ำได้โดยจะมีการวิเคราะห์ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น รัฐไม่ได้เอาเปรียบกลุ่มผู้ใช้บักใหญ่เช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้มีข้อเรื่องใหม่แต่เป็นกฎหมายที่ไม่ต่างจากการเก็บค่าน้ำของระบบชลประทาน ที่เก็บไว้ 50 สตางค์ต่อลบ.บ. เวทีของกรมทรัพยากรน้ำบักที่มีกรรพการใช้น้ำบักกลางเช่นกัน ทั้งนี้ทศ.มีการบังคับใช้กฎหมายในการเรียกเก็บค่าน้ำสาธารณะในพื้นที่พื้นที่นอกชลประทานดังกล่าวได้ คาดว่า จะสามารถเรียกเก็บเข้ามาแล้วเดิมไม่เกิน 5,000 ล้านบาทต่อปี

"ทศ. พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ มีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือน ส.ค. ซึ่งการจัดสรรน้ำที่ระบุถึงอัตราการเก็บค่าน้ำข้างต้นนั้น จะเป็นกฎหมายลูกที่จะออกภายใน 180 วัน ดังนั้นน่าจะจะมีผลบังคับใช้ประมาณกลางปี 61 แต่อย่างไรก็ตามอัตราการเก็บค่าน้ำเป็นผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปี 56 ซึ่งการจะออกเป็นกฎหมายลูกก็มากว่าครึ่งปีแล้วจึงมีความคิดเห็นของภาคประชาชนอยู่แล้ว จึงไม่ขอขังให้บักกังวลว่ารัฐจะไปทุจริตเก็บเงินจากเกษตรกร" นายวราสารณ์ กล่าว

ขณะที่นายทศ.กล่าวว่า เขาได้ กรรพการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บัก สภากษัตริย์แห่งชาติ (ทศ.) ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องการเรียกเก็บค่าน้ำตามร่าง พ.ร.บ.บัก ล่าสุดยังมียังไม่ได้ออกไว้ให้กับพื้นที่ไหนเป็นจำนวนเงินเท่าใด แต่กำหนดประเภทการใช้น้ำตามที่เป็นบักไป คือ 1.ใช้บักเพื่อการ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 210,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 30 กันยายน 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24824

หน้า: 1 (อาเชวา), 9

Col.fact: 98.55 Ad Value: 216,810

PRValue (x3): 650,430

ฉบับ: ดิี

หัวข้อข่าว: ชื่อค่านิวส์! เก็บค่านักเกษตร ชาวนาชอินจี บิ๊กสัวนอนช่วยอินชิ่งคม.

ตำรวจ 2.น้ำหนักยางสดเฉลี่ยตัวเพื่อถาวรพาณิชย์ มีน้ำหนักยางต่อที่ยาวโรมเมม สถานที่ย้ำก่อน ไร่อาหาร และธุรกิจสนามกอล์ฟ การผลิตพลังงานไฟฟ้า การปะปาธิสพท และปะเภทที่ 3 สำหรับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ และกิจการอื่น ๆ ที่ใช้กำลังมีมากตามมติของคณะกรรมการกึ่งแห่งชาติ (กษ.)

การที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาแถลงข่าวว่า จะเก็บค่านี้บน อาจจะถูกในจิตใจ ทำให้ประชาชนยังใจไม่ได้ เพราะในมาตรา 39 ของร่างกฎหมายฉบับนี้เองเอาไว้ใช้เงินคือ หากจะมีการเก็บค่านักเกษตรจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงที่มีอยู่ และถึงจะเก็บก็เก็บไม่เกินอัตราที่กรมของประชาชนในชื่อผู้ตามกฎหมายสหประชาชาติ นั่นคือเก็บไม่เกิน 0.50 บาท และตามมาตรา 3 ก็กำหนดเอาไว้ว่า

หากพื้นที่ถือกรรมสิทธิ์ฉบับนี้แล้วกันเอาไว้ก่อนแล้ว ให้ใช้กฎหมายฉบับเดิม กฎหมายฉบับใหม่จะใช้เมื่อเมื่อพื้นที่นั้นไม่มีความชัดเจนต้องให้กฎหมายฉบับใหม่มาทำขึ้น เช่นพื้นที่ไหนอยู่ในเขตสหประชาชาติใช้กฎหมายของสหประชาชาติส่วนที่เหลือใช้กฎหมายของประเทศไทยฉบับเดิม พ.ศ. 2551 ส่วนมาตรา 3 หรือมาตรา 4 ๆ ที่ถูกฉบับนี้ใช้เองไม่เกี่ยวข้องกันกับกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้คือการกำกับดูแลแหล่งน้ำสาธารณะที่ยังไม่มีกฎหมายอื่น ๆ ดูแล แต่ขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขของพื้นที่ชัดเจนว่าจำนวนไร่ อยู่ระหว่างการรวบรวม

ทางด้าน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายช่างและสถาบันเกษตรกรทางหลวงแห่งประเทศไทย (สชท.) เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่านักเกษตรที่ มีพื้นที่ทำเกษตรเกิน 20 ไร่ โดยจะคิดค่านี้เป็นฐานการผลิตตามปริมาณที่เกษตรกรจะลงมือทำ ๆ เป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติ (สวช.) ก็กฎหมายฉบับนี้ใช้โดย ถึงแม้จะไม่ได้มีเกษตรกรรายย่อย ทำให้คิดค่านักไปหมด ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นไปอีกเพราะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะเพิ่มผลสรุปว่าสุดท้ายทำให้เกษตรกรเดือดร้อนเสีย

“ไม่ทราบว่ามีรัฐบาลทำอะไรกันอยู่ เกษตรกรถูกเหยียดขี้มากและไปช่วยอะไรด้วย ทุกวันก็เอาผลผลิตส่งค่านักอย่าง รัฐบาลไม่สนใจ ราคายางขายได้ 48 บาทค่านัก.ขาดต้นทุน

63 บาท ราคายางเฉลี่ย 3.50 บาท ต้นทุน 3.50 บาท กำไร 6 บาทกว่าบาท มีค่าปะปาหลัง 1.20 บาท เกษตรกรทำสงสามมารถมี ซึ่งถูกรัฐบาลที่มันมาสนับสนุนเกษตรกรมาตลอด แต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่กันได้อย่างไร เพราะมันเป็นปัจจัยของทุกอย่างหากเก็บค่านักจะมี ต้นทุนทำเกษตรเพิ่มทำปุ๋ยยา แพงขึ้นตามทันที เกิดความขัดแย้งขึ้น และรัฐบาลต้องตอบคำถามให้ได้ ทำไมไม่มีขบวนการคนงานใช้ร่วมกับเอส 30 ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ทำไม เกษตรกรต้องมาซื้อปุ๋ย มาซื้อเคมีเกษตรของคนขายที่ไม่เก็บค่านักจากเกษตรกรแล้วมาจ่ายให้คนเมืองหรือเปล่า” นายอุทัย กล่าว

ประธานสภาเครือข่ายช่างกล่าวต่อว่า ตอนนี้มีมาตรา 44 มาคุ้มครองรวมตัวกันไม่ได้แล้วค่นักไปทงไม่ไปก็ค่นักออกมา เพราะเรื่องนี้มีทำเดิม เกษตรกร คอยเมื่อผลิดการเกษตรขาดทุนทุกตัว ยืมมาเก็บค่านักอีก ของผู้ใดก็ถามว่ารัฐบาลนี้ไม่ถอย เพราะกำลังอัดค่นัก เพิ่มภาษีอีก บุกไปไม่ว่าแต่ที่วิถีชีวิตคนชน ตั้งแต่มีประเทศไทยอาศัยใช้กันมาหลายร้อยปี ปู่ย่าตายายทำมาหากิน มาตลอดตลอด ขอไปรัฐบาลนี้คิดใหม่ ๆ ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างเคีซการแบบอินเดียน ก็เก็บค่านักก็ถูกอย่างจวบโอกาสที่พื้นที่ พวกกลุ่มสินค้าควบคุมที่เคลงอินตัวไม่ได้ค่นักโอกาสสมทบแล้ว นายอุทัย. คนซื้อคือค่นักอินเป็นโทษค่นักไป

ส่วนนายระวี รุ่งเรือง นายคสมคนชาวนาไทย กล่าวว่าในสัปดาห์ที่แล้วแกนนำชาวนาทั่วประเทศเตรียมมาที่แก๊งสื่อไม่เป็นด้วยกับทนายความที่ไปใช้กับเกษตร จะไปขอเข้าพบเกษตรรัฐมนตรี และ รมว.เกษตร เพื่อรับเรื่องเรื่องนี้ขณะนี้กำลังหารือกับชาวนาทุกจังหวัด ทุกคนเห็นตรงกันว่ารายใหญ่รายเล็กซึ่งนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นลดต้นทุนการผลิต แต่อยู่ ๆ จะมาเก็บค่านักที่ภาคที่ไม่มีเกษตรกรคนใดรู้เรื่องมาก่อน ค่นักการทำประชานิยมผิดหรือไม่ ทำให้จึงทำกันเดือดมาก ซึ่งชาวนาไม่มีใครยอมเรื่องค่านักใจที่จะยอมว่ารัฐบาลค่นักที่ทยอยที่มาจากธรรมชาติได้อย่างไร

เช่นเดียวกับเกษตรกรของหม่อม พุดเกิด อายุ 84 ปี เกษตรกรทำนา ต.ไร่โต อ.คอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่าการทำรัฐบาลจะบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.พืชมรดกกับ ชาวนาแล้วแน่ ๆ ชาวไร่ชาวนาค่านักอย่าเพิ่ง แต่จะมาเก็บค่านักทำค่นักที่มีชาวนาจะเดือดร้อนแล้ว จะขึ้นค่านักไปโรงโม่

ขณะที่นายวราภพ ฉิมพันธุ์ ในฐานะประธาน เ.เจ.เอ็น.ซี.ของคณะช่าง-ผู้ซ่อมและช่าง อบต.ไร่โต อ.คอนเจดีย์ กล่าวว่าถ้าทำแบบนี้ชาวนาเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกในไร่จะขึ้นค่านักไปโรงโม่ เพราะช้อนเหล็กไป 3 ปีที่แล้วชาวนาประสบปัญหาภัยแล้งมาตลอดและเป็นปีที่มีค่าค่นักค่นักตามฤดูกาล เกษตรกรวิ่งอย่างนี้จะทำท่าม เพื่อที่จะยังชีพตัวเองและกลับไปใช้ที่มีกับแค่รัฐบาลกับเตรียมจะออก พ.ร.บ.มาเก็บค่านักในภาคการเกษตรรัฐบาลจะคิดใหม่เพราะที่ผ่านมาร ปีที่แล้วเกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนเป็นสถิติเป็นสาเหตุปัญหาภัยแล้งอยู่แล้ว จึงให้เก็บไม่คิดใหม่ช่วยเหลือในเรื่องต้นทุนการผลิตจะดีกว่า

ทางด้านนายสมิธ หงส์โคด ประธานสมาชิชาชาวนาไทยภาคกลาง กล่าวว่าเรื่องนี้มีผลกระทบมากสำหรับเกษตรกรที่ที่ไม่ได้มีการอะไรประชาชนและจะมาเก็บค่านักมันไม่ถูกต้องที่ผ่านมชาวนาเก็บอยู่แล้วโดยเฉพาะราคาข้าวที่ตกต่ำต้องช่วยตัวเองมาตลอด ถ้าจะให้เกษตรกรยอมจ่ายรัฐบาลสามารถส่งน้ำให้พื้นที่แล้งได้ไหมโดยไม่ต้องให้ชาวนาค่านักใช้เครื่องสูบน้ำ คนว่ารัฐบาลจะนำชาวนามกกว่าที่จะช่วย ขณะที่กลุ่มชาวนาภาคกลางหลาย ๆ จังหวัดโทรมาสอบถามว่าจะเอาอย่างไรกับค่นักไปถ้ารัฐบาลทำแบบนี้ พวกเราคงไม่ยอมแน่นอน.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krugthong Tanakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/โพสท์

วันที่: เสาร์ 30 กันยายน 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10800

หน้า: 1(ซ้าย), 12

Col. Jack: 57.75 Ad Value: 83,737.50 PR Value (x3): 251,212.50 คลิป: ราว-คำ

หัวข้อข่าว: 'ฉัตรชัย' หวันเพิ่มต้นทุนทางการเกษตร เกษตรกรรวมค้านเก็บภาษีน้ำ

รุมค้านเก็บภาษีน้ำ
'ฉัตรชัย' หวันเพิ่มต้นทุนเกษตรกร
> 12

'ฉัตรชัย' หวันเพิ่มต้นทุนทางการเกษตร

เกษตรกรรุมค้านเก็บภาษีน้ำ

เครือข่ายชาวนาจ่อยื่นนายกฯ
ยับยั้งเหตุขาดประชาพิจารณา

กรุงเทพธุรกิจ • ภาคเกษตร รุมค้าน
ข้อเสนอกระทรวงทรัพยากรฯ จัดเก็บภาษีน้ำ
"ฉัตรชัย" หวันเพิ่มต้นทุนทางการเกษตรสูง
เครือข่ายชาวนาฯ เดินหน้าคัดค้านถึงที่สุด
แม้คิดค่าสิ่งมรดกฯ 44 อัตรามูลค่าสูงแต่
ซ้ำเติมเกษตรกร ด้าน "เครือข่ายชาวนา"
จ่อบุกร้องนายกฯ-รัฐมนตรีเกษตรฯ ยับยั้ง
เหตุกระทบชาวนาทัวประเทศ ขาดกรทำ
ประชาพิจารณา

จากกรณีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ(พร.บ.)ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... โดยกำหนดประเภทการใช้น้ำไว้ 3 ประเภท คือ 1. เพื่อการดำรงชีพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 2. ใช้น้ำด้านการเกษตร เสียอัตราเพื่อการพาณิชย์ เก็บค่าไม่เกิน 50 สตางค์ต่อลบ.ม. ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม สถานที่พักผ่อน ร้านอาหาร เก็บค่าน้ำ 1-3 บาทต่อลบ.ม. และธุรกิจสนามกอล์ฟ การผลิตพลังงาน ไฟฟ้า การประปาสิ่งปนเปื้อนเก็บค่าไม่เกิน 3 บาทต่อลบ.ม. และ 3. ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรมผลิตพลังงาน ไฟฟ้าขนาดใหญ่ และกิจการอื่นๆ ที่ใช้น้ำในปริมาณมากตามมติของทส. เก็บค่าไม่ต่ำกว่า 3 บาทต่อลบ.ม.นั้น

พล.อ.ฉัตรชัย สวัสดิ์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมองการณ์ไว้ว่า อาชีพเกษตรมีความเสี่ยงสูงทั้งจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด และมีต้นทุนทำเกษตรที่สูงอยู่แล้ว หากมีการเก็บค่าน้ำทำเกษตรอีกจะทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นจึงไม่เห็นด้วยที่จะเก็บค่าน้ำจากเกษตรกร

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสยามแห่งประเทศไทย(สยามท.)เปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำเกษตรเกิน 70 ไร่ โดยจะคิดค่าน้ำเป็นลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้แม้จะไม่เก็บเกษตรกรรายย่อยแต่ก็ทำให้เดือดร้อนไปหมด เพราะจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ขณะนี้แม้จะมีการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44 ให้อำนาจกระทรวงรวมตัวกันไม่ได้ แต่หากทส.ไม่ไหวต้องออกมาเพราะเรื่องเป็นเรื่องที่ข้ามเขตกระทรวง

"มองว่ารัฐบาลไม่ควรเอื้อมเพราะกำลังถึงแตกหรือไม่มีทางเลือกแล้ว บุหรี่ไม่ว่าแต่ทีวีวีดีทัศน์คนจนขอให้รัฐบาลคิดถึงเกษตรกรคิดถึงผลกระทบเกิดขึ้น หากต้นทุนน้ำเพิ่มไปสู่อำนาจสินค้าต่างๆ ที่คนจน เกษตรกรรายย่อย หาเข้ากินค่า ต้องซื้อของแพงจะส่งผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ซึ่งเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องถามคนทั้งประเทศเสียก่อน รวมทั้งควรทำประชาพิจารณ์ฟังเสียงประชาชน"

นายอุทัยกล่าว

ด้านนายระวี รุ่งเรือง นายกสมทศม ชาวไทย กล่าวว่ ในสัปดาห์หน้าแกนนำชาวนาทัวประเทศจะขอเข้าพบเอกอัครราชทูตและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อยื่นหนังสือขอให้อับยั้งในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่านโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นลดต้นทุนการผลิต แต่กลับจะเพิ่มค่าน้ำทำนาโดยไม่มีการพิจารณาใดๆ เรื่องนี้ทำให้ทส.มองว่า รัฐมทำหน้าที่ขายน้ำที่มาจากธรรมชาติได้อย่างไร

ขณะที่นายวราภรณ์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่งแจ้งถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวว่า สถานการณ์น้ำในน้ำจจุบันของประเทศไทย อยู่ในระดับขาดแคลนน้ำรุนแรง ร่างพร.บ.ทรัพยากรน้ำจึงเป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจะออกเป็นกฎหมายลูกนั้น ภาครัฐจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนอยู่แล้วจึงไม่ยากให้เป็นกังวลว่ารัฐจะไปผูกมัดกับเงินจากเกษตรกร



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Medium
Circulation: 990,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าเมือง

วันที่: อาทิตย์ 1 ตุลาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14448

หน้า: 7(ลา)

Col Jack: 108.79 Ad Value: 119,669 PR Value (x3): 359,007

คลิ๊ป: ราว-คำ

หัวข้อข่าว: 1 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 45 '2561

1 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 45



“2561 ปีแห่งการพัฒนาคนและยกระดับการบริหารจัดการ”



ภายใต้ันโยบายรัฐบาล และนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้ ปี 2560 เป็น “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความ ยิ่งยืน” การขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นทิศทางการพัฒนาความเข้มแข็ง เพิ่มความเข้มรับด้านการกำกับ ตรวจสอบ และ ส่งเสริม ความรู้กับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ภายใต้แผนปฏิรูปกิจการหลัก คือ

แผนงานพื้นฐาน : การสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริม ติดตามและ สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร 13,198 แห่ง พัฒนาเกษตรกรสมาชิก สถาบันเกษตรกรผู้เกษตรกว่า 5,321 ราย

มีการลดหย่อนดอกเบี้ยสมาชิกที่ประสบอุทกภัย 143,406 ราย เป็นเงิน 137.22 ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเกษตรกรรวม ยิ่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรอย่างเป็น ระบบ-ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงเครือข่าย การดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภายใต้ โครงการตามนโยบายรัฐ คือ แปลงใหญ่ ศพค. ธนาคารสินค้าเกษตร ยางพาราในเครือข่ายรัฐ และ การยกระดับสหกรณ์

แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนใต้ โดยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด ความสามารถในการจัดการธุรกิจ 16 สหกรณ์ พัฒนา ผู้นำและบุคลากรในองค์กรและชุมชน 3,244 ราย พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในพื้นที่เขต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Articles
Circulation: 980,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าเมือง

วันที่: ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ปีที่: ๔๐

ฉบับที่: 14448

หน้า: 7(๑๗)

Col. Inch: 108.79 Ad Value: 119,669

PR Value (x3): 359,007

ศิลป์: งาม-คำ

หัวขั้วข่าว: 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ ๔๕ '๒๕๖๑



เศรษฐกิจพิเศษ 39 สหกรณ์ สนับสนุนอุปกรณ์การตลาด 5 สหกรณ์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยจัดทำฐานข้อมูล แผนพัฒนาธุรกิจและเงินอุดหนุน บังคับพื้นฐานแก่กลุ่มอาชีพ 156 กลุ่ม พัฒนากสิกรพันธ์ 113 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยพัฒนาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร และระบบ E-commerce จัดการปัญหาที่ดินทำกินโดยส่งเสริมและพัฒนากสิกรในพื้นที่ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) 15 แห่ง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนะนำส่งเสริมการบริหารจัดการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ระยะที่ 1 จำนวน 67 สหกรณ์ สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 55 สหกรณ์ 222.87 เมกะวัตต์ มีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ผลการดำเนินโครงการสำคัญ อาทิ ถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม 618 กลุ่ม ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 600 แปลง เกษตรกรสมาชิก 10,513 ราย ผลผลิต 436,572 ตัน มูลค่า 2,408.81 ล้านบาท ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ สมาชิก 900 ราย พื้นที่ 4,452 ไร่ ผ่านการรับรอง GAP แล้ว 3 แห่ง คือ นิคมสหกรณ์ท่าฉาง นิคมสหกรณ์สระแก้ว และนิคมสหกรณ์ชะอำ ปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri-map สมาชิกนิคมสหกรณ์ 1,222 ราย โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยใจในหลวง สมาชิกดำเนินการแล้ว 2,124 ราย ทยอยก้าวในสถาบันเกษตรกร สมาชิกใช้สิทธิ 7,823 ราย ช่วยลดผลข้าวสู่ตลาด 12,027.79 ตัน มูลค่า 15.31 ล้านบาท สมาชิก

 <p>การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand</p>	<p>มติชน</p> <p>Masthead Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,100</p>	<p>Section: First Section/คนเมือง วันที่: อาทิตย์ 1 ตุลาคม 2560 ปีที่: 40 ฉบับที่: 14448 หน้า: 7(ลา) Col. Jack: 108.79 Ad Value: 119,869 PR Value (x3): 359,007 คลิป: ราว-คำ หัวข้อข่าว: 1 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 45 '2561</p>
---	---	--

ลดต้นทุนจากการใช้เงินเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต 48.20 ล้านบาท ธนาคารโคกหนองนาสูง สมาชิกใช้บริการ 505 ราย ลดต้นทุนการเลี้ยงมูลค่า 7.17 ล้านบาท ขายได้จากน้มนมมูลค่า 4.98 ล้านบาท สนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 365 แห่ง จำนวน 5,390 ราย เป็นเงิน 247.72 ล้านบาท พื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 53,930 ไร่ ตลาดสินค้าเกษตร 13 แห่ง มูลค่าการค้าผ่านเฉลี่ย 1,821,110 บาท/เดือน สมาชิกมีตลาดเพิ่มขึ้น 335 ราย

ในปีงบประมาณ 2561 จะมุ่งเป้าหมายพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต การตลาด และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าพัฒนาสหกรณ์ขึ้น 1 จำนวน 2,808 สหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ภาคเกษตรที่เข้มแข็งให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอมีบทบาทสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ยกระดับสหกรณ์ขึ้น 2 ผู้ขึ้น 1 จำนวน 1,731 สหกรณ์ ยกระดับสหกรณ์ขึ้น 3 ผู้ขึ้น 2 จำนวน 241 สหกรณ์ เพิ่มขีดความสามารถการค้าเงินธุรกิจ (Smart coop) พัฒนาความร่วมมือ 1 พหุการค้า 1 สหกรณ์ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดี สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการรวบรวมข้าวเปลือก พัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร ทั้งนี้ เน้นการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา ภายใต้มาตรการกำกับและตรวจสอบที่มีศักยภาพ (Smart officer) ด้านสมาชิกเน้นสร้างความเข้มแข็งโดยส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มด้านราคาพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและลดต้นทุน มุ่งสู่เป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกให้ดีขึ้นได้อย่างมั่นคงยั่งยืน พร้อมรับการพัฒนา Thailand 4.0



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungsit Bangkok
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10601

หน้า: 1 (บนซ้าย), 4

Col./ack: 94.43 Ad Value: 226,632

PR Value (x3): 679,896

ศิลปิน: ดีดี

หัวข้อข่าว: สนช.ยื่นแก้เฉพาะ 'รายใหญ่-ภาคอุตสาหกรรม-นัดแจงพรุ่งนี้' เกษตรกรรายย่อยรอด 'ภาษีน้ำ'

สนช.ยื่นแก้เฉพาะ 'รายใหญ่-ภาคอุตสาหกรรม'-นัดแจงพรุ่งนี้ เกษตรกรรายย่อยรอด 'ภาษีน้ำ'

กลุ่ม "ชาวนาไทยภาคกลาง" จี้รัฐทบทวน-ชู้หยุดปลูกข้าว

กรุงเทพธุรกิจ • "เกษตรกรรายย่อย"

รอดเสียภาษีน้ำ สนช.แก้เฉพาะรายใหญ่-อุตสาหกรรม ด้านหอการค้า-เชียงใหม่ ผู้ประกอบการรายใหญ่ปรับตัวได้ หวั่นรายเล็กได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้บริโภค ประธานสมาธิชาวนาไทยภาคกลาง วอนรัฐทบทวน ชู้หยุดพักปลูกข้าว ด้านเพื่อไทย แฉกับกรมชลประทานชู้ปัจจุบัน ระบุเกษตรกรมีแต่หนี้สิน รายรับไม่พอรายจ่าย

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

เกษตร

การไหล.อ.ฉัตรชัย สวัสดิ์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการร่างกฎหมายจัดเก็บค่าน้ำที่จะส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนสูงขึ้น เพราะอาชีพเกษตรมีความเสี่ยงสูงทั้งจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดอยู่แล้ว ขณะเดียวกันสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวอ่างแอ่งประเทศไทย (สอชท.) และสมาคมชาวนาไทย ได้ออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐทบทวนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดทำเสนอออกเป็นกฎหมาย โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ประเทศจะขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีและรวมเกษตรกรเพื่อยื่นหนังสือยืนยันในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวที่รัฐบาลต้องมีกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำที่รัฐบาลผลักดัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่าในช่วงเดือนก.ค.หรือเดือนพ.ย. จะมีผลบังคับใช้ โดยกำหนดประเภทการใช้น้ำไว้ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 : ใช้น้ำเพื่อการดำรงชีพ ซึ่งหมายถึงประชาชนทั่วไป ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ประเภทที่ 2 : ใช้น้ำเพื่อประกอบธุรกิจ การเกษตร, เรืออู่ และเรือการพาณิชย์ เสียค่าน้ำอัตราลูกบาศก์เมตรละไม่เกิน 50 สตางค์ ส่วนประเภทการอุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว, การผลิตพลังงานไฟฟ้า, การประปา หรือกิจการอื่นเก็บค่าน้ำในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 1-3 บาท และประเภทที่ 3 : กิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ สถานก่อสร้าง, โรงไฟฟ้า, นิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจขายน้ำดื่มเชิงพาณิชย์ จะเก็บค่าน้ำอัตราลูกบาศก์เมตรละ 3 บาท

นอกจากนี้ยังบังคับใช้ภายใน 180 วัน จะออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนทั่วประเทศอีกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องอัตราค่าเก็บค่าน้ำ ก่อนจะออกเป็นกฎกระทรวง ส่วนวิธีการคำนวณปริมาณน้ำแต่ละประเภทเบื้องต้นผู้ประกอบการที่เข้าข่ายเสียค่าน้ำจะต้องแจ้งมายังหน่วยงานว่าจะมีการใช้น้ำสาธารณะในปริมาณเท่าใด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะมีวิธีการประเมินตรวจสอบอย่างเป็นธรรม

ล่าสุด วานนี้ (๑๐ ก.ย.) นายพีระศักดิ์ พอจิต รอง สนช. คนที่ 2 กล่าวถึงกรณีกฎหมายน้ำกับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอุตสาหกรรมว่า ร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ อยู่ในขั้นตอนการอภิปรายวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยในต้นปี 2561 โดยหลักการและสาระสำคัญคือ ต้องการให้บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ที่เดียวกัน

"ส่วนข่าวที่ออกมาว่าจะเก็บภาษีน้ำกับเกษตรกรยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มี ซึ่งรัฐบาลใดจะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรมีแต่จะลดค่าใช้จ่าย เพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรจะได้มีกำไรในผลผลิต ยกเว้นเกษตรกรรายใหญ่ที่มีพื้นที่เป็นหลักพันหลักหมื่นไร่ว่าสมควรเก็บหรือไม่ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งตามกฎหมายก็เก็บอยู่แล้วตามกฎหมายน้ำภาคอุตสาหกรรม แต่การเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรรายย่อยยืนยันไม่มีแน่นอนทั้งรัฐบาลและกษ. ไม่มีความคิดนี้"

นายพีระศักดิ์ กล่าวและว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีทางเก็บภาษีน้ำกับเกษตรกรรายย่อยแน่นอน ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของ สนช. ที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ก็มีประชาชนสอบถามเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งก็ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีแน่นอน

อย่างไรก็ตาม วันที่ 2๓.ค.นี้ พล.อ.ฉัตรชัย พร้อมสวัสดิ์ สมชกีสานช. ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ จะได้แถลงข่าวเรื่องนี้อีกครั้ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างสนช. ร่วมรับฟังการเสนอประเด็นปัญหา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายพีระศักดิ์ กล่าวต่อสหประชาชาติว่า "ขณะนี้มีการกระจายข่าวทั่วประเทศว่ารัฐบาลเสนอกฎหมายเก็บภาษีน้ำจากเกษตรกร ขอยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่มีรัฐบาลไทยอยากเพิ่มภาระให้เกษตรกร มีแต่จะช่วยเหลือเกษตรกรเสมอมา หัวใจปรารถนาดีกฎหมายนี้ออกจากสนช. แล้วมีการเก็บภาษีน้ำกับเกษตรกร เหมือนครูหยุด (นายวัลลภ ตังคณานันท์) จะขอลาออกจาก สนช."

หอการค้าเชียงใหม่ ชอรอกฎหมายลูก

นายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ที่ปรึกษา กิตติศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวที่รับทราบถึงการเก็บภาษีน้ำและกำลังติดตามความเคลื่อนไหวจากฝ่ายรัฐบาล แต่ข้อมูลในประเด็นอัตราการจัดเก็บยังไม่มีความชัดเจนที่ชัดเจน จึงเป็นเรื่องยากที่จะประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพราะอัตราค่าเก็บไม่สะท้อนถึงปริมาณการใช้น้ำจากผู้ประกอบการของธุรกิจแต่ละขนาด ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ (เอสเอ็มอี) กลุ่มโอท็อปและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ปริมาณน้ำในกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ยังกังวลว่า ประชาชนระดับรากหญ้า และเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก อาจไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่ตนกำลังจะเผชิญด้วย เนื่องจากข้อมูลที่ราคาความชัดเจนและขาดการให้ความรู้ ทำประชาชนมีทัศนคติให้กับประชาชนในระดับภาษีใหม่ ๆ ทั้งนี้ หากผลกระทบเกิดขึ้นจริงก็เชื่อว่า ผู้ประกอบการ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Kraengkeap Tanakij
Circulation: 2,000,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 1 ตุลาคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10801

หน้า: 1(บนซ้าย), 4

Call back: 94.43 Ad Value: 226,632

PR Value (x3): 679,896

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: สนร.ยื่นแก้ขงเดทฯ'วอใหญ่-ภาคอุทฯ'-นิตแจนพฐทึ เกษตรวอธธธวอศ'ภาชีน้ำ'

ผู้ผลิตสหกรณ์ขนาดใหญ่จะสามารถปรับตัวได้มากกว่าผู้ประกอบการขนาดเล็ก แต่ที่แน่นอน การผลักดันการดำเนินงานจะตกอยู่กับผู้บริโภค

ทำไมปฏิเสธถึงมีการถูกเรียกเก็บภาษี เนื่องจากในต่างประเทศ มีจัดเก็บกันบ้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี ส่วนในภูมิภาคเอเชีย พบเพียงไม่กี่ประเทศ ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ก็หวังว่ารัฐบาลจะได้คิดอย่างรอบคอบถึงผลดี-ผลเสีย

สมัชชาชาวนา รุ่หยุดปลูกข้าว

ด้านนายสมิณ พงษ์โต ประธานสมัชชาชาวนาไทยภาคกลาง กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลมีแนวคิดเก็บค่าน้ำใช้ทำนาของเกษตรกรว่า ถ้าเป็นจริงย่อมมีผลกระทบอย่างมาก รัฐบาลไม่ได้พิจารณาอะไรเกษตรกรเลย และยังจะมากับค่าน้ำ ถือเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง 5-6 ปีที่ผ่านมา ชาวนาก็แย่อยู่แล้ว ราคาข้าวก็ไม่ดี ชาวนาต้องช่วยตัวเองมาตลอด ทางสมัชชาชาวนาต่างเดือดร้อนกันถ้วนหน้า แล้วนี่จะมาเก็บค่าน้ำ ซึ่งไม่ชัดเจนว่าจะเก็บอย่างไร ทุกวันนี่เราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วยังจะมาเก็บค่าน้ำอีก แบบนี้รัฐบาลไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือแต่จะร่ำชาวนาให้ตายทั้งหมด

"ฝากถึงพล.อ.ประยุทธ์ด้วย ตอนนีพิน้องชาวนาย่ำแย่มาก ชาวนามีแต่เสียกำลังใจลงไปทุกวัน แรกทีจะหวังของทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนอย่างตรงจุด เช่น ลดค่าน้ำมัน ค่ารถเกี่ยวข้าว แค่นี้ยังไม่ได้เลย แต่ที่ได้คือราคาข้าว 6,200-6,300 บาท ขอให้รัฐบาลกลับมาคิดใหม่คิดให้ดี ใน 1 ปี ชาวนาใช้น้ำไม่เกิน 5 เดือน ให้เราทำนาปีละ 2 ครั้ง เราก็ให้ความช่วยเหลือ หรืออยากให้ชาวนาพักก่อน" นายสมิณ กล่าว

ประธานสมัชชาชาวนาไทยภาคกลาง กล่าวอีกว่าในเรื่องร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ อยากขอให้รัฐบาลไปคิดใหม่ แล้วทำอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถทำได้จริงๆ ทุกคนยอมรับ จากนั้นจึงออกมาประกาศให้ประชาชนทราบ และอยากจะทำไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องว่า พวกเขาเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ถึงขนาดที่ว่าถ้าชาวนาไม่เดือดร้อนจะไม่ออกมาพูด แต่พวกเขาไม่ไหวจริงๆ

แนะพิจารณาตามสภาพเศรษฐกิจ

ขณะที่ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อธิบดีกรมเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่ามีรัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ซึ่งมีหลักการให้เก็บค่าใช้น้ำจากเกษตรกรและผู้ใช้น้ำว่า การจะเรียกเก็บค่าใช้น้ำจากเกษตรกรและผู้ใช้น้ำว่า การจะเรียกเก็บค่าใช้น้ำจากเกษตรกรควรดูว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของเกษตรกร มีความพร้อมที่จะจ่ายค่าน้ำหรือไม่ การที่รัฐบาลกำลังเปลี่ยนแนวคิดที่ที่สูงขึ้น แต่ความจริงเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจแบบกระจุกตัวได้ประโยชน์เฉพาะส่วนบน แต่เกษตรกรชาวรากหญ้า

ยังแย่แป ทุกวันนี้เกษตรกรชาวนามีแต่หนี้สินและรายรับไม่พอกับรายจ่าย "รัฐบาลในอดีตพยายามเตือนนโยบายอุดหนุนเกษตรกรให้ชาวนาเลิกทำข้าบักได้ แต่รัฐบาลปัจจุบันได้ยุติโครงการรับจำนำข้าวโดยไม่มื่อะไรมาทดแทน ข้าจะเพิ่มภาระด้วยการเก็บค่าใช้น้ำจากเกษตรกร จึงเห็นว่าเป็นนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันจึงควรชะลอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกไปก่อน ทั้งนี้หนทางที่เหมาะสมขณะนี้คือรัฐบาลควรบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะประเทศไทยมีปริมาณฝนตกมากแต่น้ำไหลลงทะเลมากกว่าเก็บกักไว้ใช้เพื่อการเกษตรและด้านอื่นๆ" นายชวลิต กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามธุรกิจ

Size: 2x3x4
Circulation: 120,000
Ad Rate: 930

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 30 กันยายน - ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560

ปีที่: 23 ฉบับที่: 1660 หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 34.67 Ad Value: 32,936.50 PRValue (x3): 98,809.50

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทุนมาเลย์สนใจลงทุนใน Rubber City จ.สงขลา

ทุนมาเลย์สนใจลงทุนใน Rubber City จ.สงขลา

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า ในการหารือร่วมกับ ดาโต๊ะ ชรี มุลดาปา โมฮาเหม็ด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คนที่ 2 มาเลเซียและคณะผู้บริหารชมรมธุรกิจกัวลาลัมเปอร์ (KLBC) เนื่องจากนักธุรกิจมาเลเซียสนใจลงทุนในโครงการ Rubber City จ.สงขลา รวมถึงการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และยังสนใจการพัฒนาเพิ่มมูลค่าด้านเกษตร รวมถึงการพัฒนาโครงการทำเรือสำเภา จ.สงขลา เพื่อหวังเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ากับเมืองบีนัง มาเลเซีย

ทั้งนี้ ยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาการเชื่อมโยงระหว่างการค้าขนส่งระหว่างสองประเทศยังไม่ดีพอ ทำให้สินค้าของมาเลเซียต้องเดินทางไกลมากกว่าจะส่งออกได้ ปัญหาดังกล่าวทางมาเลเซียจึงต้องการเสนอให้ไทยช่วยหาทางแก้ไขและร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้า เพื่อลดระยะเวลาเดินทางและขนส่ง ปัญหาดังกล่าวจึงต้องนัดหารือร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมหลังจากกว่า 10 ปีก่อนได้เคยมี



โครงการเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย หรือ (IMT-GT) นับเป็นกลไกในเรื่องความร่วมมือหลายด้าน จึงอาจต้องรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นเหมือนเดิม สำหรับความสัมพันธ์ด้านออกขนนั้น ปัจจุบันได้มี

ชมรม Business Club ของไทยกับมาเลเซีย เป็นนักธุรกิจรายใหญ่ของไทยกับมาเลเซีย จับมือด้านธุรกิจร่วมกัน ทั้ง 2 ฝ่ายต้องไปหารือร่วมกันในการสร้างกลไกความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างให้อาเซียนแข็งแกร่งมั่นคง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 กันยายน 2560 เวลา 07:32

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. และ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ระดับประเทศ ลงพื้นที่ จ.ตรัง
หาแนวทางส่งเสริม...



เมื่อเร็วๆ นี้ กยท. นำโดยผู้ว่าการ กยท. พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ระดับประเทศ ลงพื้นที่ จ.ตรัง เพื่อหาแนวทางส่งเสริมใช้ยางในประเทศ มุ่งเน้น ทำถนนยางพารา ชู อบจ.ตรัง องค์กรรัฐต้นแบบที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนำยางพารามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักด้านการพัฒนาคมนาคมในพื้นที่

นายกิจ หลีกภัย นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศไทยที่นำถนนยางพารามาดำเนินงานจริง และมีการตั้งงบประมาณต่อเนื่อง โดยก่อสร้างถนนด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมทบงบประมาณกับท้องถิ่นอื่นในพื้นที่อัตรา 60 ต่อ 40 ซึ่งริเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2558-2560 รวมทั้งสิ้นกว่า 120 สายทาง ได้แก่ ถนนประเภทพาราแคบซีล ที่สายหนองห้าง-มาบม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำมุด เข้ม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง สายสะพานหงส์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ เข้ม ตำบลน้ำมุด อ.เมืองตรัง และถนนประเภทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแบกพอก หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรังเป็นต้น ใช้งบประมาณเกือบ 400 ล้านบาท และสามารถใช้น้ำยางพาราได้มากกว่า 200,000 กิโลกรัม เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำยางสดในจังหวัด และที่สำคัญ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต่ำ



ด้าน ดร.ธีระชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถนนผสมยางพาราที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการนำงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง นับว่าเป็นองค์กรรัฐต้นแบบที่ให้ความสำคัญในการนำยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในการแปรรูปและใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อสร้างถนนผสมยางพารา ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพและประสิทธิภาพของถนนที่ทำจากยางพาราอย่างเป็นรูปธรรม นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันผลักดันและส่งเสริมการใช้ยางพาราในการทำถนน เพื่อกระตุ้นการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีท้องถิ่นอื่นๆ ยังไม่สามารถดำเนินการและผลักดันถนนยางพารามากนัก ซึ่งต้องให้กรมทางหลวงมีมาตรฐานราคากลางเป็นมาตรฐานที่รับรองมาให้ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถหยิบเอาไปใช้ได้ แต่ขณะนี้มีการดำเนินการชัดเจน มีหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติได้ คาดว่า ประเทศไทยจะมีการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า จะส่งประโยชน์ทุกภาคส่วน และประโยชน์ที่สำคัญจะเกิดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ผลิตวัตถุดิบต้นทางที่จะขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม

ดร.ธีระชัย แส่นแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ เผยว่า จากการลงพื้นที่ศึกษา ดูงาน จ.ตรัง ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ มีแนวทางร่วมกันว่า จะใช้โมเดลถนน จ.ตรัง เป็นตัวอย่างในการเสนอให้รัฐบาลมีการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม เนื่องจากถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา จะมีอายุการใช้งานที่สูงกว่ายางมะตอย 2 เท่า ในขณะที่มีต้นทุนสูงกว่ากันไม่มากนัก ตารางเมตรละ 100 กว่าบาท โดยประมาณ แต่เมื่อเทียบด้านอายุการใช้งานแล้วถือว่าคุ้มค่า และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะนำมติดังกล่าว เสนอยังกระทรวงคมนาคม ต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 กันยายน 2560 เวลา 07:33

หัวข้อข่าว: ชูบจ.ตรัง องค์กรรัฐต้นแบบมุ่งทำถนนยางพารา

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

ชูบจ.ตรัง องค์กรรัฐต้นแบบมุ่งทำถนนยางพารา



ชูบจ.ตรัง องค์กรรัฐต้นแบบมุ่งทำถนนยางพารา

นายกฯ นล็กภัย นายกองดีการบบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศไทยที่นำถนนยางพารามาดำเนินงานจริง และมีการตั้งงบประมาณต่อเนื่อง โดยก่อสร้างถนนด้วยงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดและสมทบงบประมาณกับท้องถิ่นอื่นในพื้นที่อัตรา 60 ต่อ 40 ซึ่งริเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2558-2560 รวมทั้งสิ้นกว่า 120 สายทาง ได้แก่ ถนนประเภทพาราแคปซิล ที่สายหนองห้าง-มาบม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำผุด เข้ม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง สายสรรนางหงส์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ เข้ม ตำบลน้ำผุด อ.เมืองตรัง และถนนประเภทแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแบกพอก หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาสง อำเภอเมืองตรังเป็นต้น ใช้งบประมาณเกือบ 400 ล้านบาท และสามารถใช้น้ำยางพาราได้มากกว่า 200,000 กิโลกรัม เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำยางสดในจังหวัด และที่สำคัญ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคายางพาราลดค่า

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถนนผสมยางพาราที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการนำงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง นับว่าเป็นองค์กรรัฐต้นแบบที่ให้ความสำคัญในการนำยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในการแปรรูปและใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อสร้างถนนผสมยางพารา ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพและประสิทธิภาพของถนนที่ทำจากยางพาราอย่างเป็นรูปธรรม

นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันผลักดันและส่งเสริมการใช้ยางพาราในการทำถนน เพื่อกระตุ้นการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีข้อกังขาอื่นๆ ยังไม่สามารถดำเนินการและผลักดันถนนยางพารามากนัก ซึ่งต้องให้กรมทางหลวงมีมาตรฐานราคากลางเป็นมาตรฐานที่รับรองมาให้ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถหยิบเอาไปใช้ได้ แต่ขณะนี้ผลการดำเนินการชัดเจน มีหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติได้ คาดว่า ประเทศไทยจะมีการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า จะส่งประโยชน์ทุกภาคส่วน และประโยชน์ที่สำคัญจะเกิดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ผลิตวัตถุดิบต้นทางที่จะขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม

ดร.ธีระชัย แส่นแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.

ระดับประเทศ เผยว่า จากการลงพื้นที่ศึกษา ดูงาน จ.ตรัง ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ มีแนวทางร่วมกันว่า จะใช้โมเดลถนน จ.ตรัง เป็นตัวอย่างในการเสนอให้รัฐบาลมีการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม เนื่องจากถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา จะมีอายุการใช้งานที่สูงกว่ายางมะตอย 2 เท่า ในขณะที่มีต้นทุนสูงกว่ากันไม่มากนัก ตารางเมตรละ 100 กว่าบาท โดยประมาณ แต่เมื่อเทียบด้านอายุการใช้งานแล้วถือว่าคุ้มค่า และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะนำมาติดตั้งกล่าว เสนอยังกระทรวงคมนาคม ต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

108news <http://www.108news.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 กันยายน 2560 เวลา 07:34

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ครม. หนึ่งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ “จัดรัชชัย” แยมสำนักงบบฯ เล็งจัดสรรงบย้ายสะพานปลากรุงเทพไปที่ใหม่

ครม. หนึ่งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ “จัดรัชชัย” แยมสำนักงบบฯ เล็งจัดสรรงบย้ายสะพานปลากรุงเทพไปที่ใหม่



พล.อ.เอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวมาว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 รับรู้กรอบรวมทั้งงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ (รัฐวิสาหกิจ) งบประมาณ 2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ขอรับจัดแบ่ง งบประมาณ 661.63 ล้านบาท ปรึบลด 38.18 ล้านบาท หรืองบประมาณที่รัฐวิสาหกิจได้รับอนุมัติ งบประมาณ 623.45 ล้านบาท แบ่งเป็น การยางที่เมืองไทย (กยท.) เสนอขอ 324.09 ล้านบาท งบประมาณอนุมัติ 317.62 ล้านบาท องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) ได้รับอนุมัติตั้งที่เสนอ 176.71 ล้านบาท อสป. (องค์การสะพานปลา) ขออนุมัติ 155.08 ล้านบาท ปรึบลด 38.18 ล้านบาท เหลือ 116.90 ล้านบาท รวมทั้งอ.ต.ก. (อ.ต.ก.) ได้รับอนุมัติตั้งงบประมาณตั้งขอ 5.35 ล้านบาท

โดยมากเป็นการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเกษตรฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้าง รักษาประสิทธิภาพตามมาตรฐานและก็เป็น การเพิ่มราคาผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการปฏิบัติการแล้วก็การบริการแยกเป็นชนิดและประเภทได้ โดยปรึบลดงบประมาณจัดแล้วก็เบิกจ่ายลงทุน ปรึมาณ 38.18 ล้านบาท เพื่อคล้ยดสิ่งตามหลักสหกรณ์รวมทั้งกรรมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ งบประมาณลงทุนของรัฐวิสาหกิจ แล้วก็ความพร้อมเพรียงของเงินงบประมาณแผ่นดินในพื้นที่ฐาน มี 1 หน่วยงานเป็นอสป. (องค์การ สะพานปลา) ปรึบลดงบประมาณปฏิบัติงานรวมทั้งเบิกจ่ายลงทุน ปรึมาณ 38.18 ล้านบาท มี หมวดสิ่งปลูกสร้าง ปรึมาณ 22.49 ล้านบาท รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก ปรึมาณ 15.69 ล้านบาท

“ในส่วนการที่เดาระหนึ่งงบประมาณรัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรฯ นั้น ติถูกหักงบประมาณไปทั้งสิ้น 38.18 ล้านบาทเป็นงบประมาณ ลงทุนใน อสป. เพราะเหตุว่าทางสำนักงบประมาณเห็นว่า ในส่วนการลงทุนเพื่อปรับปรุงอสป.จะต้องใช้เงินปรึมาณเป็นอย่างมาก อาจมี การไต่ตรงงใช้ที่ดินที่มีอยู่ในแหล่งที่มีมูลค่าสูง ที่เป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ ที่อยู่ในจ. กรุงเทพฯ โดยสำนักงบประมาณจะจัดแบ่งงบ ปรึมาณ ค่าส่งไต่ตรงงว่าจะปรับปรุงก็จำเป็นต้องใช้เงินมากมายแม้กระทั่งย้ายไปปรับปรุงในแหล่งอื่นก็จะทางบรารให้”

พล.อ.เอกฉัตรชัย พุดว่า กระทรวงเกษตรฯ ไต่ตรงงแล้ว มีความคิดเห็นว่าการลงทุนของรัฐวิสาหกิจภายใต้ขึ้นตรงต่ออีกทั้ง 4 หน่วยงาน จำนวนมากเป็นการลงทุนตามภารกิจหลักที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องสำหรับการปรับแต่งองค์ประกอบเบื้องต้น เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้นการปฏิบัติการแล้วก็รักษาประสิทธิภาพการสร้างให้ตามมาตรฐานเพิ่มค่าผลผลิตการกสิกรรม และก็เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการผลิตและก็เครื่องมือที่ทำการเพื่อแก้ไขประสิทธิภาพการให้บริการ และก็ทำให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการกระทำางานของข้าราชการ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เกษตรทำกิน <https://kasettumkin.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 กันยายน 2560 เวลา 07:34

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ราคายางระสำหรับวันนี้(29 ก.ย.60)น้ำยางร่วงอีก กก.3บาท



เข็นขัน หันคนข่าวเกษตรตัวจริง

ราคายางระสำหรับวันนี้(29 ก.ย.60)น้ำยางร่วงอีก กก.3บาท



สถานการณ์ราคาประจำวัน ที่ 29 กันยายน 2560 ระสำหรับ

ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา

น้ำยางสดตกชวบ กก 3 บาท ท้องถิ่นเหลือ กก.ละ 45 บาท

ชนิดยาง	ราคา (บาท/ก.ก.)	ส่วนต่างวันที่	
ยางแผ่นดิบ	49.10	-0.77	29 ก.ย. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3	54.18	0.00	29 ก.ย. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน	48.00	-3.00	29 ก.ย. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน	40.50	-2.00	29 ก.ย. 2560

ราคาท้องถิ่น

ตลาดกลาง	ยางแผ่นดิบ คุณภาพ 3	เศษยาง 100%	ยางก้อนถ้วย (6-8 มัด)	น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน	ราคาท้องถิ่น
สงขลา	47.20	40.50	-	48.00	46.00
สุราษฎร์ธานี	46.25	40.00	-	46.85	-
นครศรีธรรมราช	46.10	40.00	-	45.20	-
ยะลา	45.50	-	-	-	-
บุรีรัมย์	-	-	-	-	-
หนองคาย	-	-	-	-	-

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 11:21

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ระบุ ยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี นำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND



ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ระบุ ยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี นำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรชาวสวนยาง อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย

30 ก.ย. 2560 | (166 ผู้เข้าชม) |



ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปีว่า จะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้องการให้ยางพาราพืชเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้มั่นคงให้เกษตรกรชาวสวนยาง สิ่งสำคัญจะต้องดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งการใช้พลังงาน วัสดุวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปมาก จะต้องวางแผนรับมือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมองเป้าหมาย 3 อย่างได้แก่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการส่งออก จากเดิมส่งออกในรูปแบบตัววัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก จะต้องเปลี่ยนการส่งออกให้เป็นตัววัสดุที่แปรรูปจากยางพาราให้มากขึ้น เพื่อนำรายได้เข้าประเทศ และแต่เดิมมีการปลูกยางพาราเป็นพืชเชิงเดี่ยว จะต้องปลูกพืชผสมผสานตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้มีรายได้หลายทาง นางานวิจัย นวัตกรรมมาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น สร้างตลาดรองรับยางพาราที่ผลิตในประเทศไทยให้มากขึ้น

ฝากถึงชาวสวนยางว่า จะมุ่งเน้นในตัวคุณภาพของยาง เพราะมีคู่แข่งในหลายประเทศเกิดขึ้นใหม่ แม้ว่าในวันนี้ยางพาราของไทยจะยังเป็นที่หนึ่งอยู่ก็ตาม จะต้องรักษามาตรฐานคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรต่อไป

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือของ 3 ประเทศไตรภาคีว่า ได้ข้อสรุป ต้องร่วมมือกันทำให้การผลิตต้นราคายาง ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ปลูกยางรายย่อย ที่เป็นผู้ปลูกส่วนใหญ่ของ 3 ประเทศ ทั้งไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะต้องมีการดูแลความสมดุลของตัวปริมาณและความต้องการใช้ยางในแต่ละปี และต้องส่งเสริมการใช้ในประเทศไปพร้อมๆ กัน และอีก 2 ประเทศ ต่าเนินนโยบายคล้ายๆ กัน และจะต้องดูเรื่องการบริหารจัดการส่งออกให้เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป เพื่อไม่ให้ราคาค้นผวนและเชิญชวนผู้ปลูกยางรายใหญ่อีกรายหนึ่ง คือ เวียดนาม เข้ามาร่วมเป็นไตรภาคี + 1 เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อในตลาดมากขึ้น สนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรฯ ต้องการเน้นใช้ยางในประเทศมากขึ้น เน้นแปรรูป สร้างรายได้ที่มั่นคงให้พี่น้องเกษตรกร



มติเครือข่ายยางฯ เตรียมเข้าพบรมต.คมนาคมผลักดันการใช้ยาง

มติเครือข่ายยางเตรียมเข้าพบรมต.คมนาคม-มหาดไทย ผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดใช้ยางทำถนน กระตุ้นการใช้ยางในประเทศ แก้ปัญหาหาราคายางตกต่ำ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60 ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เพื่อระดมความเห็นปัญหาของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ติดตามการแก้ปัญหาหาราคายางพาราตกต่ำอย่างเป็นระบบของรัฐบาล และ กยท. โดยมีกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เข้าร่วมรับฟังด้วย

โดยมีวาระสำคัญๆ เช่น การลงพื้นที่ติดตามการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการทำถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่เป็นต้นแบบในการนำยางพารามาใช้ทำถนนมาตั้งแต่ปี 2558 - 2560 รวมทั้งสิ้นกว่า 120 สายทาง งบประมาณเกือบ 400 ล้านบาท และสามารถใช้อ้อยยางพาราได้มากกว่า 200,000 กิโลกรัม และจะพัฒนารูปแบบการทำถนนที่มีคุณภาพ และสามารถใช้อ้อยยางพาราให้ได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ช่วยเหลือชาวสวนยางพารา, การพิจารณาปัญหาการกู้เงินจากกองทุนพัฒนายางพารา ตาม พ.ร.บ.การยาง พ.ศ.2558 ตามมาตรา 49 (3,5,6) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ชาวสวนยาง และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเข้มแข็ง ที่ปัจจุบันเงินกองทุนดังกล่าวโดยรวมมีไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท เช่น เงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง ตามมาตรา 49(3) ในปีนี้ 2560 แต่มีการขอกู้เงินน้อยมาก เพียง 45 ราย เป็นเงินประมาณ 90 ล้านบาทเท่านั้น แบ่งเป็นเกษตรกรขอกู้เพียง 14 ราย วงเงิน 310,000 บาท ,สถาบันเกษตรกรขอกู้ 16 ราย วงเงิน 37,940,000 บาท ,ผู้ประกอบการกิจการยาง ขอกู้เพียง 1 ราย วงเงิน 50,000,000 บาท ส่วนเงินอุดหนุน อุดหนุนให้แก่เกษตรกรได้เพียง 2 ราย เป็นเงิน 150,000 บาท และสถาบันเกษตรกร เพียง 12 ราย เป็นเงิน 1,282,000 บาทเท่านั้น เนื่องจากมีความยุ่งยากในระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

รวมทั้งพิจารณาติดตามการแก้ปัญหาหาราคายางพาราตกต่ำอย่างเป็นระบบของรัฐบาล โดยเฉพาะการเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนและการส่งเสริมให้กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจังแม้ รมต.จะมีมติอนุมัติงบประมาณ 16,000 ล้านบาท สำหรับการนำยางมาใช้ภายในประเทศแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าไปอยู่ในหน่วยงานใดบ้าง

ด้านนายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (1 ในบอร์ดการยาง) กล่าวว่า เงินกองทุนพัฒนายางของ กยท. ในแต่ละปีมีไม่ต่ำกว่า 2,000 – 3,000 ล้านบาท ซึ่งเงินดังกล่าวทาง กยท. ไม่สามารถจะเอาไปใช้ได้ แต่เป็นเงินของเกษตรกรที่จะต้องคงไว้เพื่อสนับสนุนและรักษาเสถียรภาพของยางและเพิ่มมูลค่าให้กับยาง ซึ่งในปี 2560 มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรขอกู้เงินน้อยมาก เนื่องจากมีความยุ่งยาก สาเหตุที่ยุ่งยากในการให้กู้ เพราะเงินจำนวนมาก จึง

ต้องร่างระเบียบในการใช้เงินให้ต้องรอบคอบแต่ทาง กยท.รับทราบปัญหาแล้ว ก็จะนำไปแก้ไข เชื่อว่าในปี 2561 – 2562 จะมีการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาฯไปต่อยอดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะช่วยเกษตรกรในการติดตามการอนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหาราคายางพาราตั้งระบบต่อไปด้วย

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวสวนยางได้โดยตรง ทางกรมการบริหาร กยท. ก็ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการศึกษาวิจัยต่อยอดจากการทำวิจัยเดิม ร่วมกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เป็นการทำถนนพาราธิบดีรับเบอร์ โพลีเมอร์ชอยซีเมนต์ เพิ่มส่วนผสมของยางพาราให้ได้เพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 8 – 10% เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้อาผลงานวิจัยไปทำจริง โดยการยางจะผลักดันและสนับสนุน โครงการตลอดไป ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นอย่างมาก

ส่วนทางนายธีระชัย แสนแก้ว ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มติสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือ การยืนยันเรื่องการจะเสนอรัฐบาลให้นำน้ำยางมาทำถนน เพราะเป็นการใช้ยางโดยตรง หลังจากนั้นจะสรุปมติและข้อมูลที่รวบรวมได้จาก อบจ.ตรัง ไปนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการทำถนน ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ แม้รัฐบาลจะอนุมัติงบประมาณมาแล้วจำนวน 16,000 ล้านบาท ในการส่งเสริมให้มีการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ แต่ทางเครือข่ายไม่ทราบว่าเม็ดเงินจำนวนดังกล่าวไปตกกับหน่วยงานใดบ้าง และจะให้กระทรวงคมนาคมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณสำหรับการทำถนนจากยางพาราต่อไป รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย เพื่อผลักดันให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำถนนจากยางพารา ตามแบบอย่าง ที่ อบจ.ตรัง ทำงานประสบความสำเร็จ ส่วนประเด็นปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของ พ.ร.บ.การยาง ก็จะต้องเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาให้สามารถเข้าถึงให้มากขึ้น รวมทั้งจะผลักดันให้มีการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่ชาวสวนยางพาราด้วย